

ประจำวันที่ 2 – 7 มกราคม 2557

พาณิชย์ ยันรัฐเตรียม 1.5 แสนล.จ่ายค่าจำนำข้าว คาดจ่ายครบภายในม.ค.

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินค่าข้าวให้ชาวนาที่นำข้าวเข้าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 56/57(รอบแรก)ว่า รัฐได้เตรียมเงินประมาณ 150,000 ล้านบาท ที่ได้จากการระบายข้าวและการกู้ ซึ่งกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อนำมาใช้จ่ายในโครงการรับจำนำข้าวในปี 56/57 คาดว่าภายในเดือนม.ค.57 จะสามารถจ่ายค่าข้าวให้เกษตรกรได้เสร็จสิ้น ในขณะที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) สามารถจ่ายเงินให้กับชาวนาได้มากขึ้นและทั่วถึงแล้ว

"ขออย่าว่าชาวนาไม่ต้องห่วงว่าเมื่อนำข้าวมาจำนำแล้วจะไม่ได้เงิน เพราะรัฐบาล โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติกรอบการใช้เงินสำหรับโครงการรับจำนำข้าวปี 57 ไว้ 270,000 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการรับจำนำ โดยขณะนี้ข้าวเข้าสู่โครงการแล้วประมาณ 10 ล้านตัน ชาวนาที่ตกค้างยังไม่ได้เงิน ภายในเดือนม.ค. นี้จะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ" รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ กล่าว

ส่วนการคืนเงินจากการขายข้าวในสต็อกรัฐบาลนั้น ตั้งแต่เดือนต.ค.54 จนถึงปัจจุบัน กระทรวงพาณิชย์ส่งเงินคืนกระทรวงการคลังแล้ว 180,000 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะเร่งระบายข้าวเพื่อส่งเงินคืนกระทรวงการคลัง โดยเฉพาะการระบายข้าวที่เป็นสัญญาระยะสั้น เช่น การขายในตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) และการเปิดประมูลเป็นการทั่วไป

ขณะที่การระบายข้าวที่เป็นสัญญาระยะยาว เช่น การขายแบบรัฐต่อรัฐ(จีทูจี) ยังคงต้องรอความชัดเจนจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ เพราะตนจะต้องเป็นผู้อนุมัติราคาขายข้าวในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งจะต้องผูกพันไปถึงรัฐบาลต่อไป คาดว่าภายในสัปดาห์นี้น่าจะได้รับคำตอบ โดยล่าสุดมีประเทศต่างๆ ที่สนใจซื้อข้าวไทยอีกประมาณ 1 ล้านตัน

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รัฐบาลศรีนครินทร วิไฟแผนช้หนี้จำนำข้าว

นายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เขียนจดหมายเปิดผนึกถึง กกต. และ ปปช. เรื่องการกู้เงิน 1.3 แสนล้านบาท เพื่อโปะการรับจำนำข้าว โดยระบุว่า ไทยพับบลิคก้า รายงานว่าเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 คณะกรรมการนโยบายและกำกับบริหารหนี้สาธารณะ ได้ทบทวนแผนการกู้เงินของรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2557 และได้พิจารณากรอบวงเงินรวมที่จะใช้ในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/57 มีวงเงินไม่เกิน 270,000 ล้านบาท

แหล่งเงินที่จะใช้มาจาก 2 แหล่งใหญ่ คือ กระทรวงคลังจะจัดหาและค้ำประกันเงินกู้ให้ทกส. 130,000 ล้านบาท และเงินจากการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์ รักษาการรมว.กระทรวงการคลังกล่าวว่า หลังจากนำมติของคณะกรรมการรายงานให้ที่ประชุมครม.ทราบ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จะเริ่มดำเนินการกู้เงินจำนวน 130,000 ล้านบาทให้ทกส.ทันที เพื่อนำไปจ่ายให้กับเกษตรกรที่ได้นำข้าวมาจำนำกับรัฐบาลในโครงการรับจำนำข้าวรอบที่ 1 ปี 2556/57 แต่ยังไม่ได้รับเงินกว่า 1 แสนล้านบาท รักษาการรมว.คลังให้สัมภาษณ์ว่าวงเงินกู้ 130,000 ล้านบาทนี้อยู่ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ จึงไม่ขัดหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการเลือกตั้ง เพราะ ถือเป็นนโยบายต่อเนื่องที่เคยผ่านการอนุมัติจากครม.มาแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556

ประเด็นสำคัญ คือ วงเงินกู้จำนวน 130,000 ล้านบาทนี้ถือเป็นนโยบายต่อเนื่องหรือไม่

ผู้อำนวยการสบน.กล่าวว่ากรอบวงเงินการจำหน่ายข้าวปี 2556/57 จำนวน 270,000 ล้านบาทถือเป็นกรอบวงเงินใหม่ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกรอบวงเงินเดิม 500,000 ล้านบาทที่กรม.มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 และ 10 มิถุนายน 2556

มติ กรม. เมื่อ 3 กันยายน 2556 อนุมัติให้กระทรวงพาณิชย์เร่งรัดดำเนินโครงการจำหน่ายข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 ภายใต้กรอบวงเงิน 270,000 ล้านบาทจริง และให้กระทรวงพาณิชย์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สำนักงานปรมาณและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคม

ความเห็นของกระทรวงการคลังที่ส่งให้กับกรม.เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 คือ วงเงินสำหรับดำเนินโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/57 (จำนวน 270,000 ล้านบาท) จะต้องอยู่ภายใต้กรอบสินเชื่อ 410,000 ล้านบาท และเงินทุนชกส. 90,000 ล้านบาท ตามที่กรม.ได้มีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 และ 10 มิถุนายน 2556

ก่อนที่จะยุบสภา กรม. ยังไม่เคยมีมติเพิ่มกรอบวงเงินสำหรับการจำหน่ายข้าวปี การผลิต 2556/57 ถ้าอย่างนั้นกรอบวงเงินจำหน่ายข้าวปี 2556/57 ก็ยังคงคงอยู่ที่ 500,000 ล้านบาท ตามที่กรม. มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 และ 10 มิถุนายน 2556

คณะกรรมการนโยบายและกำกับบริหารหนี้สาธารณะและกรม.รักษาการ ไม่มีอำนาจใดๆที่จะเพิ่ม กรอบวงเงินสำหรับการจำหน่ายข้าวปี การผลิต 2556/57 เพราะรัฐบาลได้ยุบสภาไปก่อนการประชุมของคณะกรรมการนโยบายและกำกับบริหารหนี้สาธารณะ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557

เมื่อไม่มีกรอบวงเงินใหม่ กระทรวงการคลังย่อมไม่สามารถจัดหาและค้ำประกันเงินกู้ให้กับ ชกส. อีก 130,000 ล้านบาท หากชกส.ดำเนินการกู้เงินจำนวนนี้ก็ผิดกฎหมาย

การขอเงินเพิ่มเติมอีก 130,000 ล้านบาทจึงไม่ใช่ในนโยบายต่อเนื่องที่เคยผ่านการอนุมัติจากกรม. ตามที่รักษาการรมว.คลัง ให้สัมภาษณ์ เพราะมติกรม. เมื่อ 3 กันยายน 2556 ยังยืนยันตามความเห็นของกระทรวงการคลังว่ากระทรวงการคลังจะค้ำประกันเงินกู้เพื่อใช้แก้ไขปัญหาการค้าผลผลิตทางการเกษตรตามนโยบายรัฐบาลจำนวนไม่เกิน 270,000 ล้านบาท โดยอยู่ภายใต้กรอบวงเงิน 410,000 ล้านบาทที่กรม.อนุมัติไปแล้วดังกล่าว

ปัญหาประการที่สองของการกู้เงินเพิ่มเติมอีก 130,000 ล้านบาท คือ ปัญหาเพดานการกู้เงินและการค้ำประกันเงินกู้ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณรายจ่าย เมื่อกรม.มีมติให้กระทรวงพาณิชย์รับจำหน่ายข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/57 ภายใต้กรอบวงเงิน 270,000 ล้านบาท เมื่อ 3 กันยายน 2556 พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556/57 ได้ผ่านรัฐสภาไปแล้วนั้นหมายความว่ารัฐบาลต้องมีโครงการเงินกู้ต่างๆที่ต้องอาศัยการค้ำประกันเงินกู้เพิ่มเติมเพดานแล้ว หากรัฐบาลต้องการให้ ชกส. กู้เงินเพิ่มเติมเพื่อใช้รับจำหน่ายข้าว รัฐบาลก็ต้องตัดลดงบประมาณการกู้ยืมของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นๆลง

กระทรวงการคลังทราบข้อจำกัดนี้ดี และแม้จะสมมติว่าวันนี้ยังไม่ได้ยุบสภา และกรม.มีมติเพิ่มกรอบวงเงินกู้สำหรับโครงการจำหน่ายข้าวปี 2556/57 อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่กระทรวงคลังก็จะยังไม่สามารถค้ำประกันเพื่อให้ ชกส. กู้เงินเพิ่มขึ้น เพราะยังติดเพดานการกู้เงินและการค้ำประกันเงินกู้ตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี 2556/57 ดังกล่าวแล้ว

ดังนั้นจึงมีพวกศรีธนช้ยเสนอความคิดให้ชกส.กู้เงินเพื่อชำระหนี้ที่จะครบกำหนดในปีพ.ศ. 2557-2560 จำนวน 130,000 ล้านบาท โดยอ้างว่าเป็นการกู้แบบ “refinance” หรือ “roll-over” แต่แทนที่จะนำเงินกู้อ่อนนี้ไปไถ่ถอนหนี้เก่า พวกศรีธนช้ยกลับเสนอให้นำเงินกู้อ่อนดังกล่าวไปจ่ายให้ชาวนาที่นำข้าวมาขายให้รัฐบาล แต่ยังไม่ได้รับเงินแล้วรอให้กระทรวงพาณิชย์ขายข้าวให้ได้ก่อน จึงค่อยนำเงินมาชำระหนี้ วิธีนี้จะทำให้รัฐบาลไม่เสียฐานเสียงชาวนา

วิธีนี้เป็นการเสี่ยงข้อจำกัดของเพดานการกู้เงินและการค้ำประกันเงินกู้ตามกฎหมายวิธีการงบประมาณ หากผู้บริหารสถาบันการเงินและกระทรวงการคลังยอมก้มหัวรับใช้นักการเมือง โดยไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์การเงินการ

คลัง ผลร้ายที่จะตามมาคือ การล่มสลายของธกส. ทำให้เกษตรกรทั่วประเทศไม่มีที่พึ่งทางการเงินอีกต่อไป ถ้าข่าวดังกล่าวเป็นจริง ก็แสดงว่าแม้จะเป็นรัฐบาลรักษาการ ก็ยังกล้าที่จะแหกกฎกติกาต่าง ๆ

รัฐบาลจากการเลือกตั้งมีความชอบธรรมที่จะกำหนดนโยบายประชานิยม แม้จะเป็นประชานิยมสุดโต่งก็ตาม แต่การที่ประชาชนเลือกท่านมาบริหารประเทศ มิได้หมายความว่าประชาชนได้ให้อำนาจท่านทำทุกอย่างตามอำเภอใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำลายกฎกติกาด้านการเงินการคลัง และการบริหารประเทศแบบขาดความรับผิดชอบต่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจในระบบประชาธิปไตย

ผมไม่เชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้จะรับฟังความเห็นของผม ผมจึงเขียนจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ กกต. และปชช. โดยหวังว่าท่านจะสามารถป้องกันมิให้นักการเมืองบางคนทำลายกฎเกณฑ์การเงินการคลังของประเทศ

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ดิษฐ์จำนำข้าว 1.3 แสนล.ชวหาพิฉัตรล้นปิดถนน!

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รักษาการรองนายกรัฐมนตรี และ รว.การคลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเมื่อวันศุกร์ว่า ที่ประชุมเห็นชอบเรื่องการปรับ ลดโครงสร้างหนี้สาธารณะ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2557 โดยจะเป็นการก่อหนี้ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ลดลงจำนวน 5,000 ล้านบาท รวมทั้งได้มอบหมายให้ฝ่ายประจำดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อวางยุทธศาสตร์ในการบริหารหนี้สาธารณะเพิ่มเติม เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจทั้งไทยและต่างประเทศที่ยังผันผวน รวมถึงการเมืองที่ยังมีความเปราะบางในขณะนี้จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญ

"แผนก่อหนี้ที่ปรับลดลงมาจากโครง การกู้เงินเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ วงเงิน 2 ล้านล้านบาท ในส่วนของแผนงานที่เตรียมลง ทุนในปีงบประมาณ 2557 เพราะเมื่อมีการ ยุบสภาเกิดขึ้น และกฎหมายดังกล่าวก็ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงยังอยู่ระหว่างกระบวนการเลือกตั้ง จัดตั้งรัฐบาลใหม่ การประกาศนโยบาย จนถึงการโปรดเกล้าฯ ต้องใช้ระยะเวลาทั้งหมดนานพอสมควร ซึ่งอาจไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ ดังกล่าว ทำให้ต้องมีการปรับลดในส่วน นี้ลงไป ส่วนแผนการก่อหนี้ของรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ยังคงเดินหน้าเหมือนเดิมตามที่ได้มีการอนุมัติไว้ก่อนหน้านี้"

นายกิตติรัตน์กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังมอบหมายให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เพิ่มการพิจารณาแผน การชำระหนี้เงินตราสกุลต่างประเทศมากขึ้น เนื่องจากมีความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งค่าเงินบาท และค่าเงินสกุลหลักที่จะคืน โดยเฉพาะเงินเยนที่มีการปรับตัวอ่อนค่าลงค่อนข้างมาก รวมทั้งต้องเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 48% ของจีดีพี ไม่ให้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจนน่าเป็นห่วงหรือใกล้เคียงกรอบวินัยทางการคลังที่ 60% ของจีดีพีจนเกินไป

น.ส.จุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการ สบน. เปิดเผยว่า การปรับโครงสร้างหนี้ สาธารณะในส่วนของ การก่อหนี้ที่ปรับลดลง 5,000 ล้านบาทนั้น แม้ว่าจะมีการกู้เงินเพื่อนำมาใช้ในโครงการรับจำนำข้าวฤดูกาลผลิตปี 2556/57 อีก 1.3 แสนล้านบาท ซึ่งถือเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) 3 ก.ย.2556 ให้รัฐบาลดำเนินโครงการรับจำนำปี 2556/57 ซึ่งมีวงเงินรวม 2.7 แสนล้านบาท ซึ่งโครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ 1 ต.ค.2556 และได้ออกไปประทวนให้เกษตรกรไปแล้วมีวงเงินประมาณ 1 แสนล้านบาท ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทยอยจ่ายเงินไปแล้วบางส่วน

ทั้งนี้ ธ.ก.ส.จะกู้เพิ่มในวงเงินใหม่ จำนวน 1.3 แสนล้านบาท และจะมีวงเงินกู้เดิม 4.1 แสนล้านบาทที่ยังกู้ไม่ได้เต็มวงเงิน โดยยังขาดอีก 1.3 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะทำให้การกู้ให้เต็มวงเงิน เพื่อให้มีเงินประมาณ 1.43 แสนล้านบาทไว้รับจำนำข้าวซึ่งเชื่อว่าจะเพียงพอ และเชื่อว่าไม่ตัดเงื่อนไขที่ให้รัฐวิสาหกิจกู้ได้ไม่เกิน 6 เท่าของเงินกองทุน ซึ่งปัจจุบัน ธ.ก.ส. ยังเหลือวงเงินให้กู้ได้อีกประมาณ 1.5 แสนล้านบาท

สำหรับสาเหตุที่ภาพรวมแผนก่อนนี้ลดลงแม้จะมีการกู้เงินให้ ธ.ก.ส. อีก 1.3 แสนล้านบาท เนื่องจากตามแผนก่อนนี้เดิมที่มีการรวมโครงการเงินกู้เพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท ได้กำหนดให้ปีงบประมาณ 2557 ต้องกู้เพื่อมาลงทุนระยะแรก 1.2 แสนล้านบาท แต่ตอนนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญ และต้องรอการตีความประกอบกับต้องรอให้มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ จึงให้ตัดวงเงินส่วนนี้ออกไปก่อน นอกจากนี้ มีรัฐวิสาหกิจบางแห่งที่กุน้อยลงจึงทำให้ภาพรวมการก่อนนี้ลดลง

อย่างไรก็ดี หลังจากนั้น สบข.จะเสนอมติที่ประชุมให้ ครม.เห็นชอบ ซึ่งเป็นหน้าที่ของ ครม. ที่จะต้องไปหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า จะเห็นชอบแผนการกู้เงินใหม่นี้หรือไม่

วันเดียวกันนี้ นายประกาศิต แจ่มจรัส นายก อบต.ท้ายน้ำ, นายมนูญ มณีโชติ แกนนำชาวนาลุ่มน้ำยมตอนใต้ของจังหวัดพิจิตร เปิดเผยถึงความเดือดร้อนของชาวนาพิจิตร จำนวนกว่า 1 หมื่นราย ที่นำข้าวเปลือกไปจำหน่ายตามโครงการของรัฐบาลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 จนถึงวันนี้ได้รับใบประทวนแล้ว แต่นำไปขึ้นเงินที่ ธ.ก.ส. ไม่ได้ เนื่องจากไม่มีเงินโอนมาจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2556 ได้มีชาวนาเกือบ 5,000 คนรวมตัวกันชุมนุมประท้วงปิดถนนทางหลวงหมายเลข 117 ที่บริเวณสี่แยกโพทะเล เรียกร้องให้จ่ายเงินภายในสิ้นปี 2556 หรือให้ ธ.ก.ส.อนุมัติให้กู้เงิน 30% จากยอดเงินในใบประทวน โดยไม่คิดดอกเบี้ย แต่ปรากฏว่าจนถึงวันนี้ก็ไม่มีความคิดหน้าใด ๆ ดังนั้นขณะนี้แกนนำชาวนากำลังประชุม ได้แนวทางว่าในวันที่ 13 ม.ค. จะรวมตัวกันครั้งใหญ่ชุมนุมประท้วงปิดเส้นทางจราจรของภูมิภาคไปพร้อม ๆ กับการชุมนุมประท้วงของ กปปส. ที่จะชัตดาวน์กรุงเทพฯ เพื่อกดดันรัฐบาลอีกด้วย

ในส่วนของนายนิคม เกิดขันหมาก ผอ.ธ.ก.ส.พิจิตร เปิดเผยว่า ขณะนี้ ธ.ก.ส. ก็ให้การช่วยเหลือชาวนาด้วยการออกบัตรเครดิตเกษตรกรให้นำไปใช้ซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ ส่วนผู้ที่จำหน่ายแล้วยังไม่ได้เงิน ธ.ก.ส.พิจิตรก็ให้กู้เงินได้ 20% ของวงเงินในใบประทวน แต่ต้องไม่เกิน 5 หมื่นบาท/ราย และคิดดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี เพราะเป็นเงินของธนาคาร ไม่ใช่เงินของรัฐบาล จึงต้องมีค่าบริหารจัดการ รวมถึงต้องหารายได้ไปจ่ายค่าดอกเบี้ยเงินฝากของผู้ฝากเงิน ส่วนข้อเรียกร้องที่ชาวนาขอมา ก็ต้องเสนอไปตามขั้นตอน ดังนั้นจึงขอชี้แจงความจริงมาให้ทราบ ส่วนถ้าชาวนาจะมาประท้วงหน้า ธ.ก.ส. อย่างที่เคยทำ ก็เป็นสิทธิที่ทำได้ แต่ถ้ารัฐบาลไม่โอนเงินมา ธ.ก.ส.พิจิตรก็ไม่มีเงินโอนให้ชาวนาเหมือนอย่างเคย.

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ผู้ส่งออก 'ย่ำปี' 57 ตลาดข้าวโลกแข่งดุ ต้นราคาพุ่งเป็นไปไต่ยาก

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวถึงแนวโน้มในการส่งออกข้าวไทยในปี 2557 ว่า ขณะนี้ราคาข้าวไทยตกลงมาพอสมควร ซึ่งสาเหตุที่ราคาตกเนื่องจากรัฐบาลระบายข้าวออกมาในช่องทางของจีทูจี ขณะที่การระบายข้าวก็ไม่ใช้จีทูจีจริง แต่เป็นการระบายผ่านออกมาให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งมาขายในตลาดและขายในราคาที่ถูกลงมาก ฉะนั้นจึงส่งผลให้อุตสาหกรรมข้าวตกลงมาหมด ดังนั้นราคาข้าวไทยในวันนี้จึงมีราคาต่ำซึ่งต่ำกว่าเวียดนามด้วย นี่คือนั่นที่เกิดขึ้น

นายชูเกียรติ กล่าวถึงการระบายข้าวของรัฐบาลออกมาเรื่อยๆ ในราคาปัจจุบันเชื่อว่าการส่งออกน่าจะดีขึ้น ส่วนเรื่องราคาที่รับจำหน่ายมากก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะเมื่อรับซื้อมาในราคาแพงและขายต่ำกว่าราคาตลาดแล้ว แนนอนย่อมเกิดความเสียหายและขาดทุน

"ส่วนการแข่งขันตลาดข้าวในตลาดโลกภาพรวมยังมีความดุเดือดเช่นเดิม เพราะผู้เล่นในการส่งออกอยู่ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น อินเดีย ปากีสถาน เวียดนาม อีกทั้งผลผลิตของประเทศเหล่านี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้วย โดยสิ่งที่จะมาเป็นตัวกำหนดในการแข่งขันนั้นคือราคา"

สำหรับตลาดส่งออกข้าวปีนี้ นายชูเกียรติ กล่าวว่า แนวโน้มเรื่องราคาข้าวคงจะปรับตัวสูงยาก แต่หากเราสามารถที่จะควบคุมราคาได้เท่ากับราคาในปัจจุบันนี้ จะทำให้การส่งออกปีนี้โตขึ้นอีกประมาณ 1 ล้านตัน หากไม่มีนโยบายอะไรเข้ามาเปลี่ยนแปลง

เมื่อถามว่าหากหลังการเลือกตั้งวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 พรรคเพื่อไทยกลับมาเป็นรัฐบาลและสานต่อนโยบายเดิมจะส่งผลต่อการส่งออกข้าวไทยหรือไม่ นายชูเกียรติ กล่าวว่า อยู่ที่ว่าเขารับจํานาและขายไปเท่าไร ถ้าขายในราคาที่ตลาดโลกยอมรับได้ก็ไม่มีปัญหา แต่รัฐบาลก็ต้องพบกับยอดการขาดทุนจํานวนมหาศาล ซึ่งทุกวันนี้รัฐบาลก็ทำแบบนั้นอยู่แล้ว ทั้งนี้การเมืองมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงต้องมาดูกันอีกที

ที่มา สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

คาดปี 57 ไทยส่งออกข้าวได้ไม่ต่ำกว่า 8 ล้านตัน

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่าในปี 2557 นี้ กรมฯได้จัดเตรียมแผนการจัดทำตลาดข้าวไทยทั้งตลาดเก่าและตลาดใหม่ โดยเฉพาะตลาดแอฟริกาใต้ ตลาดรัสเซีย และอีกหลายตลาดที่มีศักยภาพที่มีความต้องการข้าวไทยไปบริโภคและสามารถที่จะสู้ราคาข้าวไทยได้ไม่มีปัญหา โดยแผนดังกล่าวทางกรมฯได้จัดเตรียมไว้ หลังจากปัญหาทางการเมืองเข้าสู่ภาวะปกติและมีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศจะนำเสนอแผนการทำตลาดข้าวเหล่านี้ให้รัฐบาลชุดใหม่ได้พิจารณาก่อนที่จะเดินทางนำหลักดันข้าวไทยไปในตลาดเก่าและตลาดใหม่กันต่อไป

ทั้งนี้ ยอมรับว่า ตัวเลขการส่งออกข้าวไทยในปีนี้ โดยรวมส่งออกต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ตั้งแต่มกราคม-16 ธันวาคม 2556 ไทยส่งออกข้าวได้แล้วกว่า 6.4 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 4,208 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เฉลี่ย 657 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน จากเป้าหมายที่ไทยจะส่งออกข้าวไม่ต่ำกว่า 8-8.5 ล้านตัน แต่คาดว่าปริมาณน่าจะส่งออกได้จริงแค่ 6-7 ล้านตันเท่านั้น เหตุผลหลักจากข้าวไทยมีราคาสูงกว่าประเทศคู่แข่ง แต่ก็สามารถรักษาระดับราคาข้าวในตลาดโลกไม่ลดลงไปมากได้ รวมทั้งประเทศที่ต้องการเข้าไทยไปบริโภค แต่กลับมาเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวแทน โดยเชื่อว่าปัญหาเหล่านี้จะดีขึ้นในปีนี้ได้

อย่างไรก็ตาม กรมฯได้มีการจัดทำแผนหลักดันข้าวไทยในปี 2557 ไว้ คาดว่าส่งออกไม่ต่ำกว่า 8 ล้านตัน หรือมีอัตราการเติบโตไม่ต่ำกว่า 19.8% ด้วยมูลค่า 4,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือมีอัตราการเติบโต 9.4% ซึ่งสูงกว่าปี 2556 ที่ผ่านมาทั้งปริมาณและมูลค่าได้ต่อไป

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

บุกตะวันออกกลาง-แอฟริกา-เอกชนลุ่มปีหัดขึ้น พาณิชย์ดันทวงคืนแชมป์ส่งออกข้าว

นายฉิมพร นาทวรทัต รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์มีแนวทางที่จะดึงตลาดข้าวที่เดิมเป็นตลาดของไทยกลับคืนมาหลังจากสูญเสียตลาดให้เวียดนามและอินเดียที่มีราคาข้าวถูกกว่าไทย โดยเฉพาะตลาดตะวันออกกลางและแอฟริกา ซึ่งที่ผ่านมาตนได้เดินทางไปเจรจากับประเทศอิรักแล้วในระดับหนึ่งแล้ว ซึ่งอิรักก็ให้ความสนใจ เพราะต้องการซื้อข้าวที่มีคุณภาพดี ส่วนตลาดแอฟริกาที่ผ่านมาเสียไปค่อนข้างมากทั้งประเทศเซเนกัล เบนิน ไอวอรีโคสต์ กานา เป็นต้น ทำให้ต้องใช้เวลาในการฟื้นตลาด

นอกจากนี้ เวลาขายข้าวเราจะอิงกับราคาตลาดอยู่แล้ว และจะใช้เป็นตัวอ้างอิง โดยราคาข้าวในระยะนี้น่าจะยังทรงๆ ทรุดๆ เพราะช่วงปลายปีประเทศนำเข้าหยุดนำเข้าข้าวหมด และหลังจากเดือนก.พ. 2557 ไปคาดว่าราคาจะดีขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้กรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยตัวเลขการส่งออกข้าวตั้งแต่เดือนม.ค. - 16 ธ.ค. 2556 ไทยส่งออกข้าวแล้ว 6.403 ล้านตัน มูลค่า 4,208 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ราคาเฉลี่ยที่ตันละ 657 ดอลลาร์สหรัฐ คาดทั้งปีจะมีปริมาณ 6.68 ล้านตัน มูลค่า 4,389 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากปีก่อน 3.9% และ 7.9%

ตามลำดับ ส่วนเป้าหมายการส่งออกในปี 2557 คาดว่าจะมีปริมาณ 8 ล้านตัน มูลค่า 4,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เด็บโต 19.8% และ 9.4% ตามลำดับ โดยประเมินว่าไทยมีโอกาสทวงแชมป์การเป็นผู้ส่งออกกลับมาได้

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การส่งออกข้าวในปี 2557 คาดว่าจะดีขึ้นจากปีนี้ส่งออกได้ 6.6 ล้านตัน เป็น 7.5 ล้านตัน เนื่องจากมีความต้องการซื้อข้าวมากขึ้น โดยเฉพาะจากจีน และฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าไทยจะยังไม่สามารถทวงแชมป์การเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งคืนมาได้ โดยอันดับหนึ่งน่าจะเป็นอินเดีย ส่วนเวียดนามมีผลผลิตข้าวที่ดีขึ้น แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะได้ขึ้นเป็นที่ 2 รองจากอินเดียได้ ส่วนการแข่งขันสูงทำให้ราคาข้าวในตลาดโลกยังอยู่ในระดับต่ำ

ส่วนการที่ไทยจะดึงตลาดที่เคยสูญเสียไปกลับคืนมานั้นคงเป็นไปได้ยาก เพราะ 2 ปีที่ผ่านมาถือว่าสูญเสียตลาดไปมาก และลูกค้าก็มีความคุ้นชินกับข้าวของเวียดนามแล้ว นอกจากนี้ ตลาดข้าวหอมมะลิในฮ่องกง สิงคโปร์ และมาเลเซีย จะเห็นได้ว่าเวียดนามตีตลาดได้มากขึ้น จาก 6 ปีก่อนเวียดนามส่งออกไปฮ่องกงปริมาณ 4-5 หมื่นตัน แต่ปี 2556 ส่งออกไปได้สูงถึง 8 แสนตัน แสดงว่าไทยเสียตลาดไปมากพอสมควร ดังนั้นกระทรวงพาณิชย์ควรเร่งแก้ไข

ที่มา ข่าวสดออนไลน์

ข้าวถูกไม่ขึ้นราคาเหตุสต็อกรัฐล้น

นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์ตลาดข้าวถุงปี 2557 คาดว่าราคาจะทรงตัวใกล้เคียงปี 2556 โดยข้าวขาวบรรจุถุง (5 กก.) อาจมีราคาตกลงไปเล็กน้อย จากปัจจุบันที่ผู้ประกอบการในตลาดข้าวถุงขายเฉลี่ยถุงละ 100-110 บาท เพราะประเมินว่าข้าวสารในสต็อกรัฐบาลเหลืออีกจำนวนมาก ทำให้ต้องระบายออกมา เพื่อลดภาระการจัดเก็บข้าวสารของรัฐบาล ดังนั้นราคาข้าวในตลาดไม่น่าจะปรับขึ้น

นอกจากนี้ ยังมองว่าผู้บริโภคจะมีทางเลือกในการซื้อข้าวสารบรรจุถุงมากขึ้น เพราะข้าวสารในตลาดจะมีหลากหลายคุณภาพ จากข้าวที่เก็บเป็นสต็อกหลายปี คุณภาพข้าวก็จะแตกต่างกันไป

"ปี 2557 ผู้บริโภคเบาใจ เพราะราคาข้าวสารบรรจุถุงไม่น่าขึ้น และอาจอ่อนตัว โดยเฉพาะในส่วนข้าวขาว จะมีหลากหลายคุณภาพให้เลือกบริโภค"นายสมเกียรติ กล่าว

สำหรับข้าวหอมมะลิบรรจุถุง คาดว่าราคาจะทรงตัวเหมือนปี 2556 โดยราคาเฉลี่ยข้าวถุงหอมมะลิจะมีตั้งแต่ระดับ 180-220 บาทต่อถุง อีกทั้งมองว่าการแข่งขันในตลาดข้าวถุงมีสูง ซึ่งผู้ประกอบการแต่ละยี่ห้อจะจัดโปรโมชั่นแข่งขันกัน เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการเลือกซื้อสินค้ามากขึ้น ดังนั้นคาดว่าในปีหน้าตลาดข้าวสารบรรจุถุงจะขยายตัวมากกว่า 5% ต่อเนื่องจากปี 2556 ที่ตลาดข้าวถุงขยายตัวระดับ 5-7%

นอกจากนี้ ราคาข้าวสารยังขึ้นอยู่กบนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาล ซึ่งเอกชนกำลังจับตาดูว่าจะมีโครงการรับจำนำ 2556/2557 รอบ 2 ต่อหรือไม่ แต่โดยส่วนตัวอยากให้รัฐบาลเปลี่ยนไปใช้วิธีอื่นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแทนการรับจำนำ

ที่มา โพสต์ทูเดย์

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-31 ธ.ค. 2556 มีจำนวน 540,378 ตัน มูลค่า 246.153 ล้านเหรียญสหรัฐ (FOB) โดยปริมาณลดลง 13.98% และมูลค่าลดลง 15.38% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 628,235 ตัน มูลค่า 290.91 ล้านเหรียญสหรัฐ (FOB) และในช่วง 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2556 เวียดนามส่งออกรวม 6.681 ล้านตัน มูลค่า 2.893

พินลันเหรียญสหรัฐ (FOB) โดยปริมาณลดลง 13.45% และมูลค่าลดลง 18.41% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 7.72 ล้านตัน มูลค่า 3.546 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB) โดยราคาส่งออกเฉลี่ยทั้งปี 2556 อยู่ที่ 433 เหรียญสหรัฐต่อตัน (FOB) ลดลงประมาณ 5% เมื่อเทียบกับ 456 เหรียญสหรัฐต่อตัน (FOB) ของปี 2555

ทางด้าน สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม รายงานว่า ในปี 2556 เวียดนามส่งออกข้าว 6.722 ล้านตัน มูลค่า 2,986 ล้านดอลลาร์ โดยปริมาณลดลง 16.1% และมูลค่าลดลง 18.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ทั้งนี้ ในปี 2556 ที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกข้าวไปยังตลาดหลักๆ หลายแห่งรวมทั้งจีน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ฮองกง และอินโดนีเซีย ขณะที่จากข้อมูลสถิติล่าสุดของกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทระบุว่า ในปี 2556 จีนยังคงเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม โดยในช่วง 11 เดือนแรก จีนนำเข้าข้าวมากถึง 2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.22% สร้างรายได้เพิ่ม 2.74% รวมเป็นมูลค่า 849.36 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 30.96% ของรายได้จากการส่งออกข้าวทั้งหมด

หนังสือพิมพ์ The Saigon Giai Phong ของทางการเวียดนาม รายงานว่า ทางกรเวียดนามคาดว่าผลผลิตข้าวในปีนี้จะลดลงจากเมื่อปีที่แล้วประมาณ 1.6% มาอยู่ที่ 43.4 ล้านตัน ซึ่งเป็นผลมาจากการลดพื้นที่ปลูกข้าวเพื่อนำไปปลูกพืชชนิดอื่น เช่น ข้าวโพด

ทั้งนี้รายงานข่าวยังได้อ้างแผนการของกระทรวงเกษตร (Agriculture Ministry) ว่าภาคเกษตรกรรมจะยังมุ่งเน้นในเรื่องการผลิตข้าวเพื่อส่งออก และเพิ่มปริมาณส่งออกจากพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง (The Red River Delta) และปากแม่น้ำโขง (The Mekong Delta) ซึ่งเป็นพื้นที่หลักสำหรับการปลูกข้าวของประเทศ

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมีแผนที่จะลดพื้นที่ทำนาทั่วประเทศในปีนี้อยู่ที่ประมาณ 47.5 ล้านไร่ หรือลดลง 3.8% จากพื้นที่ทำนาโดยรวมเมื่อปีที่แล้ว และเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวโพดเพิ่มขึ้นอีก 6% ที่ประมาณ 7.68 ล้านไร่ โดยเมื่อปี 2556 เวียดนามผลิตข้าวโพดได้ทั้งหมด 5.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากเมื่อปี 2555 ประมาณ 4.4%

กระทรวงเกษตร ได้ยืนยันว่า ผลผลิตข้าวที่ลดลงจะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณส่งออกข้าวของเวียดนาม ซึ่งทำรายได้เข้าประเทศมากที่สุด โดยเมื่อปีที่แล้วเวียดนามส่งออกข้าวรวมประมาณ 8 ล้านตัน ลดลงเล็กน้อยจากสถิติเดิมที่ 8.5 ล้านตันในปี 2555

ข้อมูลปริมาณส่งออกดังกล่าว เป็นตัวเลขรวมประมาณ 6.7 ล้านตันที่ส่งออกผ่านช่องทางที่เป็นทางการ ส่วนที่เหลือเป็นข้าวที่ส่งออกตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยส่วนใหญ่ส่งไปที่ประเทศจีน ซึ่งตัวเลขดังกล่าวอาจจะไม่สอดคล้องกับข้อมูลของรัฐบาล โดยก่อนหน้านี้ สมาคมอาหารเวียดนาม ประเมินว่า การส่งออกข้าวของเวียดนามในปีนี้จะอยู่ระหว่าง 6.5-7 ล้านตัน

สมาคมอาหารเวียดนาม รายงานว่า การส่งออกข้าวของเวียดนามคาดว่าจะประสบกับอุปสรรคหลายอย่างในอนาคต ได้แก่ การมีปริมาณสต็อกข้าวจำนวนมาก การลดลงของราคาส่งออกข้าว การแข่งขันสูงจากประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ เช่น ประเทศไทย

โดยนาย Truong Thanh Phong นายกสมาคมอาหารเวียดนาม กล่าวกับหนังสือพิมพ์เวียดนามอีโคโนมี (VnEconomy newspaper) ว่าการค้าข้าวในปัจจุบัน สิ่งที่สำคัญที่สุด คือต้องรักษาคุณภาพข้าวส่งออกให้ดี และมุ่งเป้าส่งออกไปประเทศใหม่ๆ โดยเฉพาะ จีน ซึ่งจะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเวียดนามในอนาคต

เขายังกล่าวว่า การส่งเสริมการส่งออกข้าวในตลาดใหม่ๆ ควรทำในขณะที่ยังมีตลาดเดิมอยู่ และเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ ผู้ส่งออกต้องรักษาชื่อเสียง และคุณภาพข้าวที่ดี และส่งมอบให้ตรงตามสัญญา แม้ว่าราคาข้าวจะผันผวนมากก็ตาม ดังนั้น การจัดทำแผนส่งออกข้าวในปีนี้อย่างเหมาะสม ได้สั่งการให้ผู้ประกอบการส่งออกร่วมมือกับผู้ผลิตข้าว เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ข้าวที่มีคุณภาพที่ดี เพื่อส่งออก

ทั้งนี้ สมาคมอาหาร ได้วางแผนและเสนอต่อรัฐบาลเพื่อก่อตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการร่วมมือระหว่างผู้ผลิตและผู้ส่งออกข้าว นอกเหนือจากความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมการค้าจากรัฐบาลแล้ว

ทางด้านนาย Phan Van Chinh อธิบดีกรมนำเข้าส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (The Import and Export Department under the Ministry of Industry and Trade) กล่าวว่า กิจกรรมการส่งเสริมการส่งออก ระดับรัฐบาลกำหนดเป้าที่จะเพิ่มการลงนามสัญญาการส่งออกใหม่หรือขยายสัญญาให้มากขึ้น โดยกรมจะทบทวน กลไกการลงนามสัญญาส่งออกข้าวไปยัง ประเทศ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย และกำหนดแผนให้เหมาะสม สำหรับตลาดเหล่านี้ต่อไป

ขณะที่นาย Tran Tuan Anh รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (Deputy Minister of Industry and Trade) กล่าวกับผู้สื่อข่าวเวียดนามนิวส์ (the Vietnam News Agency) ว่า กระทรวงได้ดำเนินการตาม แผนเพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน ปรับปรุงคุณภาพข้าว และสร้าง เครื่องหมายการค้าสำหรับข้าวเวียดนาม นอกจากนี้กระทรวงฯ จะลงทุนในการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูปข้าว การควบคุมการผลิต การแปรรูป และรวมการผลิตกับการสั่งซื้อ การสต็อก และการแปรรูปเพื่อการบริโภค

นอกจากนี้ กระทรวงฯจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในการ รักษาตำแหน่งในตลาดสำคัญและขยายตลาดใหม่ๆให้มากขึ้น รวมทั้งจะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตาม สถานการณ์ตลาด ให้ข้อมูลการประเมินสถานการณ์ตลาดส่งออกข้าว การกีดกันทางการค้า และสนับสนุนผู้ส่งออก ข้าวท้องถิ่นให้ความร่วมมือกับระบบการกระจายสินค้าในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาช่องทางจำหน่ายข้าวเวียดนาม ด้วย

เมื่อช่วงปลายเดือน ธ.ค. 2556 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ Oryza.com ได้รายงาน ว่า ราคาข้าวเวียดนามยังคงแพง ที่สุดในเอเชีย โดยข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ตันละ 410 -420 เหรียญสหรัฐฯ ลดลง 20 เหรียญสหรัฐฯจากช่วงต้นเดือน ธ.ค. แต่ยังคงสูงกว่าเดือน พ.ย. 10 เหรียญสหรัฐฯซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับราคาข้าวไทยชนิดเดียวกันที่มีราคาตันละ 380 เหรียญสหรัฐฯ ลดลง 15 เหรียญสหรัฐฯจากช่วงต้นเดือน ธ.ค.และลดลงตันละ 25 เหรียญสหรัฐฯจากเดือน พ.ย. และ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ข้าวเวียดนามราคาสูงขึ้น ตันละ 5 เหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่ข้าวไทยราคา ลดลงถึงตันละ 170 เหรียญสหรัฐฯ

ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันนโยบายและกลยุทธ์การเกษตรและการพัฒนาชนบทเวียดนาม ให้เหตุผลที่ ราคาข้าวเวียดนามสูงกว่าข้าวไทยว่า สาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะเวียดนามชนะการประมูลข้าวให้ฟิลิปปินส์ 5 แสนตัน ในราคาต่ำสุดที่ตันละ 462.25เหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่ไทยเสนอราคาตันละ 475 เหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่สต็อกข้าว ของไทยในปัจจุบันนี้มีอยู่ประมาณ 10 ล้านตัน ซึ่งเป็นภาวะที่กดดันให้ราคาข้าวไทยลดลง ประกอบกับอัตรา แลกเปลี่ยนของไทยมีแนวโน้มอ่อนค่าลงทำให้ราคาส่งออกลดลง

ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรอีกคน ระบุว่า ในขณะที่เวียดนามกำลังส่งออกข้าวฤดูใหม่ แต่ไทย กลับส่งออกข้าวเก่า ทำให้ราคาแตกต่างกัน และปัจจุบันผู้ส่งออกเวียดนามกำลังเร่งส่งออกข้าวไปจีน และแอฟริกา ทำให้สต็อกข้าวในประเทศลดลงในช่วงกลางเดือนธันวาคม ประกอบกับไม่สามารถหาซื้อข้าวจากชานาเพิ่มเติมได้ ซึ่ง เมื่อมีอุปทานข้าวในตลาดมีน้อยย่อมส่งผลให้ราคาสูงขึ้น และเห็นว่าราคาข้าวปัจจุบันเหมาะสมแล้ว

ที่มา Oryza.com & Riceonline.com

กัมพูชา

สำนักงานบริการพิธีการส่งออกข้าว (Secretariat of One Window Service for Rice Export Formality (SOWS-REF) รายงานว่า ในปี 2556 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าวปริมาณ 378,856 ตัน เพิ่มขึ้น 84% เมื่อเทียบกับ จำนวน 205,717 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา มีการส่งออกข้าวจำนวน 46,847 ตัน

โดยชนิดข้าวที่กัมพูชาส่งออกในปี 2556 ที่ผ่านมาประกอบด้วย ข้าวหอม Phka Malis (Jasmine Rice) จำนวน 156,770 ตัน ข้าวขาว (Long Grain White Rice) จำนวน 194,003 ตัน ข้าวหอม neang malis จำนวน 17,450 ตัน เป็นต้น ทั้งนี้ ประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในปี 2556 ประกอบด้วย ประเทศฝรั่งเศสจำนวน 57,232 ตัน

ไปแลนด์จำนวน 55,879 ตัน มาเลเซีย 51,823 ตัน เนเธอร์แลนด์ 29,699 ตัน จีน 28,302 ตัน ไทย 23,550 ตัน
กาบอง 14,708 ตัน สเปน 11,792 ตัน สหราชอาณาจักร 11,373 ตัน และเยอรมนี 10,564 ตัน เป็นต้น โดยใน
ปัจจุบันนี้ก็มีพущาส่งออกข้าวไปยัง 66 ประเทศทั่วโลก

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) รายงาน ณ เดือน ธ.ค. 2556 ว่า ในปี 2556 คาดว่าอินเดียส่งออกประมาณ
10.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 10.2 ล้านตัน ของปีก่อน สำหรับในปี 2014 นี้ คาดว่าอินเดียจะ
ส่งออกได้ประมาณ 10 ล้านตัน ทั้งนี้ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2556 อินเดียส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 9.6 ล้านตัน
เพิ่มขึ้น 1% จากจำนวน 9.5 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ส่วนสำนักงานสถิติอินเดีย (Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics; DGCIIS)
รายงานว่า ในปีปฏิทินของอินเดีย (ต.ค. 2555-ก.ย. 2556) อินเดียส่งออกข้าวประมาณ 10.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.5%
เมื่อเทียบกับจำนวน 10.23 ล้านตัน ของปีปฏิทินก่อน (ต.ค. 2554-ก.ย. 2555)

องค์การอาหารแห่งชาติ (Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า โครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลใน
ปีงบประมาณ 2013/14 (ต.ค.2556-ก.ย. 2557) ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. ปีที่ผ่านมา รัฐบาลสามารถจัดหาข้าวได้
แล้วประมาณ 16.36 ล้านตัน ลดลงประมาณ 8% เมื่อเทียบกับจำนวน 17.78 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
เนื่องจากในปีนี้การจัดหาข้าวเป็นไปอย่างล่าช้าเพราะผลผลิตข้าวในฤดูการผลิตหลัก (kharif crop) มีจำนวนลดลง
กว่าที่มีการประมาณการไว้ ขณะที่การจัดหาข้าวในเขตภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศก็มีความล่าช้า
เช่นเดียวกัน เพราะประสบกับภาวะฝนตกซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดข้าวได้มากขึ้นในเดือนนี้

ทั้งนี้รัฐบาลคาดว่า ผลผลิตข้าวในฤดูการผลิตหลัก (The kharif (summer) season) จะมีจำนวนประมาณ
92.32 ล้านตัน ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับจำนวน 92.76 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในปีงบประมาณนี้รัฐบาลตั้งเป้าจัดหาข้าวจำนวน 34.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากจำนวน 34.1 ล้านตันที่
สามารถจัดหาได้เมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมา (2012/13) โดยในปีงบประมาณ 2011/12 รัฐบาลอินเดียเคยจัดหาข้าวได้
มากที่สุดที่ 35.06 ล้านตัน ขณะที่กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) คาดว่าในปีนี้จะจัดหาข้าวได้ประมาณ 32 ล้านตัน
เท่านั้น

มีรายงานจากรัฐบาลอินเดียว่าในช่วงปีงบประมาณ 2016/17 อินเดียอาจจะประสบกับภาวะขาดแคลน
ผลผลิตข้าวจนอาจจะต้องมีการนำเข้าข้าวประมาณ 4-12 ล้านตัน หากประเทศอินเดียไม่สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวได้
อีกประมาณ 10 ล้านตัน ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งรายงานระบุว่าในปีงบประมาณ 2016/17 อินเดียจะมีความต้องการ
บริโภคข้าวประมาณปีละ 110 ล้านตัน ในขณะที่ผลผลิตข้าวคาดว่าจะมีประมาณ 98-106 ล้านตันเท่านั้น

ในส่วนของสต็อกข้าว (The central pool) นั้น ณ วันที่ 1 ธ.ค. อินเดียมีสต็อกข้าวประมาณ 28.19 ล้านตัน
ลดลง 8% เมื่อเทียบกับจำนวน 30.6 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามสต็อกข้าวในปัจจุบันยังมี
จำนวนมากเป็น 4 เท่าของสต็อกขั้นต่ำ (buffer and strategic reserve norms) ที่รัฐบาลกำหนดไว้ในช่วงเวลานี้ที่
7.2 ล้านตัน ขณะเดียวกันก็มีข่าวว่ารัฐบาลอาจจะมีการปรับเพิ่มปริมาณสต็อกข้าวและข้าวสาลีขั้นต่ำ เพื่อเป็นการ
รับประกันว่ารัฐบาลจะมีสต็อกเพียงพอสำหรับใช้ในโครงการจัดสรรอาหารให้แก่ประชากรหลังจากที่มีการใช้กฎ
หมายความมั่นคงด้านอาหารฉบับใหม่แล้ว (the Food Security Act)

มีรายงานว่า การส่งออกข้าวบาสมชาติของอินเดียในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2013/2014 มี
ปริมาณ 2.007 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 16% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยตลาดส่งออกหลัก คือ อิหร่าน ซาอุดีอาระเบีย
และอิรัก จึงคาดการณ์ว่าการส่งออกข้าวบาสมชาติในปี 2013-2014 จะมีปริมาณกว่า 3.8 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า
ประมาณ 189,850 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยที่อาจส่งกระทบต่อการส่งออกข้าวบาสมาดินเดีย คือ ต้นทุนที่สูงขึ้นของข้าวเปลือกบาสมาดินเดียพันธุ์ 1121 (PUSA 1121) ทำให้มีราคาเพิ่มขึ้นจากเดิมที่กิโลกรัมละ 25-27 รูปี เป็นราคา กิโลกรัมละ 45-46 รูปี ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้นำเข้าหันไปซื้อข้าวบาสมาดินเดียจากปากีสถานแทน เนื่องจากมีราคาต่ำกว่าข้าวบาสมาดินเดียประมาณ 200 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา Oryza.com

อินโดนีเซีย

กระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย (The Agriculture Ministry) รายงานว่า ในปี 2013 ที่ผ่านมามีอินโดนีเซียมีผลผลิตข้าวประมาณ 39.8 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการบริโภคมีประมาณ 34.4 ล้านตัน ซึ่งทำให้มีผลผลิตข้าวส่วนเกินประมาณ 5.4 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าสต็อกข้าวปลายปีขั้นต่ำ (buffer stocks) ที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 2.7 ล้านตัน ทั้งนี้ในปี 2014 นี้ ทางภาคคาดว่าผลผลิตข้าวจะมีประมาณ 43 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8% จากปีที่ผ่านมา ซึ่งจะทำให้อินโดนีเซียสามารถที่จะพึ่งพาผลผลิตข้าวในประเทศโดยไม่ต้องนำเข้าข้าวได้

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่าในปี 2013 ที่ผ่านมามีอินโดนีเซียมีประมาณ 36.55 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการบริโภคอยู่ที่ประมาณ 39.5 ล้านตัน โดยมีการนำเข้าข้าวประมาณ 1 ล้านตัน และคาดว่าในปี 2014 นี้ จะนำเข้าข้าวประมาณ 1.5 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com

จีน

ผู้เชี่ยวชาญด้านข้าวพันธุ์ผสมของจีนเปิดเผยว่า เทคนิคการผลิตข้าวที่ให้ผลผลิตสูง ซึ่งผ่านการดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically modified; GM) โดยการใช้ยีนจากข้าวโพดอยู่ในขั้นตอนการหารือเชิงวิชาการ และยังไม่พร้อมนำไปใช้จริง

นายเต็ง ชีหยุน หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยข้าวพันธุ์ผสมแห่งชาติ และนักศึกษาของหยวน หลงผิง (Yuan Longping) ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะ "บิดาแห่งข้าวพันธุ์ผสม (Father of Hybrid Rice)" กล่าวกับสำนักข่าวซินหัวว่า เทคนิคดังกล่าวยังต้องใช้เวลาพัฒนาอีกนานก่อนจะสามารถนำไปใช้ในการผลิตจริง แต่นายเต็งกล่าวว่า ยังคงมีโอกาสในการเพิ่มผลผลิตข้าวโดยใช้วิธีปกติ โดยการเพิ่มผลผลิตจากข้าว 1,200 กก. ต่อ MU (0.0667 เฮกตาร์) มีความเป็นไปได้ในทางวิทยาศาสตร์

ที่มา [สำนักข่าวอินโฟเควสท์ \(IQ\)](http://สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ))

อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก ประกาศเปิดการประมูล (Re-tender) ซื้อข้าวเมล็ดยาวจากประเทศอูรุกวัย บราซิล อาร์เจนตินา หรือสหรัฐฯ และข้าวเมล็ดกลางจากสหรัฐฯ สเปน หรือออสเตรเลีย จำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน ในวันที่ 5 ม.ค.2557 นี้ โดยข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 9 ม.ค. ศกนี้ ซึ่งการประมูลครั้งนี้เป็นการประมูลซ้ำ (Re-tender) หลังจากการประมูลเมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2556 ถูกยกเลิกไป ซึ่งในการประมูลครั้งนั้น มีการเสนอข้าวจากอาร์เจนตินาในราคาต่ำสุดที่ 725 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF ขณะที่ข้าวจากสหรัฐมีการเสนอที่ราคา 738 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF และข้าวจากบราซิลมีการเสนอที่ราคา 754 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF

สำหรับความคืบหน้าล่าสุดของการประมูลนั้น Oryza.com รายงานว่า ได้มีการยื่นเสนอข้าวจากบราซิล จำนวน 30,000 ตัน ในราคาต่ำสุดที่ 719.85 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF ขณะที่ข้าวจากอาร์เจนตินาเสนอในราคาต่ำสุดที่ 727 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF และ ข้าวจากสหรัฐมีการเสนอที่ราคา 734 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการค้าของอิรัก ยังได้ประกาศเปิดการประมูล(Re-tender) ซื้อข้าวเมล็ดยาวจาก ประเทศอูรุกวัย บราซิล อาร์เจนติน่า หรือสหรัฐฯ และข้าวเมล็ดกลางจากสหรัฐฯ สเปน หรือออสเตรเลีย จำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน อีกครั้ง ในวันที่ 13 ม.ค. 2557 นี้ โดยข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 17 ม.ค. ศกนี้

ที่มา Oryza.com

